

ที่ ศธ ๕๒๑๐๖๙/ว ๑๒๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
วันที่ ๑๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๑๔๑๕๓
 สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย
 ๕๒ หมู่ที่ ๖ ถนนมิตรภาพ บค.
 ถนนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
 พค.จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐๑

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสินดำเนินการสรรหาบริษัทประกันสำหรับผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองและประโยชน์สูงสุดจากการทำประกัน โดยการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เป็นไปตามกฎหมายกับการทำประกันภัยและประกันชีวิตในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน จึงได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันและแนวทางในการทำประกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยในส่วนของผู้รับประกันที่ผ่านการคัดเลือกประกอบด้วยบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภายใต้แนวทางการทำประกันที่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือเป็นการทำประกันชีวิต ระยะเวลาเอาประกันคราวละ ๑ ปี ต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม โดยไม่ต้องตรวจสอบสุขภาพต่ออายุกรมธรรม์จนผู้กู้อายุ ๗๔ ปี อัตราค่าเบี้ยประกันอัตราเดียวเท่ากับอัตราเดิม และไม่มีค่าอากรแสตมป์ไม่แยกเพศและอายุ โดยกรณีผู้กู้อายุไม่เกิน ๖๕ ปี อัตราร้อยละ ๐.๘๔ ต่อปี กรณีผู้กู้อายุเกิน ๖๕ ปี อัตราร้อยละ ๑.๑๗๖ ต่อปี โดยเงื่อนไขความคุ้มครองดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย (คปภ.) ดังนั้น เพื่อให้ผู้กู้เงินได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ในการทำประกันตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเงินกู้ ในเบื้องต้น จึงได้พิจารณาเลือกบริษัทที่มีเงื่อนไขการคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับผู้กู้เงินแล้ว โดยก่อนกรมธรรม์ครบกำหนดล่วงหน้า ๒ เดือน บริษัทจะแจ้งข้อมูลการทำประกันและค่าเบี้ยประกันให้ผู้กู้เงินทราบ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลการทำประกันดังกล่าวให้สมาชิกผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ ปัดนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย

งานสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์แก่กุล

โทร. ๐๔๒ ๙๙๐๖๙๑ ต่อ ๑๐๒

www. otep.go.th/Line ID : otep_nk

E-mail : nongkhai@otep.mail.go.th

ผู้ปฏิบัติ : นายอนุรักษ์ ปัดนา